

แม้ผู้ร่วมจัดทำวารสารแลได้จะมีความร่ำร้อนสักเพียงไร แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคหลายประการ ในการจัดทำ หรือผลักดันให้วารสารนี้ออกมาทันตามกำหนดได้ ความวิตกกังวลที่พวกเรามีกัน จึงผสมผสานเปลือยกับความเกร็งเกรงที่ว่า ปานนี้ผู้อ่านอาจลืมเราไปแล้วก็ได้ ทั้ง ๆ ที่แลได้ฉบับแรกประทับใจกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหลือเกิน

งานเขียนและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านสายตาของท่านมาแล้ว ในฉบับนี้คงเป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์หรือเป้าหมายของวารสาร ฉบับนี้ ได้ดีกว่ามาพูดกันให้ซ้ำซาก แรงผลักดันจากฉบับแรก ทำให้เพื่อนนักคิดนักเขียนชาวใต้หลายท่านที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ สถาบันการศึกษาและผู้ทรงภูมิทางสติปัญญา แต่ไม่สังกัดสถาบัน ได้ส่งเรื่องมาสนับสนุน ทำให้แลได้มีความหลากหลายและมีหลายแง่มุมการมองปัญหาหลายด้านมากขึ้น

การที่แลได้มีลักษณะผ่าเหล่าหนึ่งสื่อวิชาการของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาของวารสารเอง ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร ที่ทางเรารัด दिलใจเปลี่ยนแปลงลักษณะความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ของรูปแบบวารสารวิชาการแบบเก่า ที่มักเหลือแจกเหลือแถมอยู่ตามโกดัง เพราะต้องการให้เรื่องราวการศึกษาสังคมของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของภาคใต้เรา ได้ขยายออกไปสู่ผู้อ่านในวงกว้างมากขึ้น มีลักษณะที่ง่าย ๆ มากขึ้น ทั้งรูปแบบในการนำมาเสนอและเนื้อหาที่มันสอดคล้องกับความเป็นมา เป็นอยู่และกำลังจะเป็นไป ของสังคมภาคใต้ และถ้าหากว่าความพยายามดังกล่าวนี้ สามารถดำเนินไปได้ในทางปฏิบัติ ปัญญาชน นักคิดนักเขียนชาวใต้ของเรา ก็จะได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาจากผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นนัยบวกหรือลบ เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น เพราะจะเป็นการลดช่องว่างทางความคิดระหว่างคนทั้งสองกลุ่มได้บ้าง ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีงาม เกิดความคิดสร้างสรรค์ในท้องถิ่นขึ้นมา นักวิชาการ ปัญญาชน หรือนักคิดนักเขียนชาวใต้ของเรา ก็จะมีหนทางเป็นอิสระจากการถูกรอบงำทางความคิดจากเมืองหลวง ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย ๆ เหมือนกัน

ฉบับต่อไป เราจะพยายามเดินทางมาพบผู้อ่านให้ตรงตามกำหนดหรือเวลาอันใกล้เคียงยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนมายังทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะร่วมแนวทางปณิธานอันเดียวกัน เขียนบทความ ความเรียง เรื่องราวการศึกษาชีวิตสังคม หรือบทวิเคราะห์ - วิจารณ์ที่เกี่ยวกับสังคมภาคใต้ของเรา หรือข้อเขียนรูปแบบอื่น ๆ ที่ท่านถนัดส่งไปร่วมกับเราได้ ทางเราเปิดกว้างและรอคอยงานของท่านด้วยยินดี ในนามของฝ่ายวิชาการสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณผู้อ่านวารสารฉบับนี้ทุกท่าน และหวังว่าท่านคงจะติดตามผลงานของฝ่ายวิชาการฯ วิทยาเขตปัตตานีต่อไป

ด้วยจิตศรัทธา

บรรณาธิการ